

EB ๙ (๔) การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่	เรื่อง	มาตรการ	การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑.	การจัดหาพัสดุ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกงาน/กลุ่มงาน รับทราบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบ ๔. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 	การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดสอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
๒.	ใช้รถยนต์ราชการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด 	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ยื่นใบขอใช้รถยนต์ราชการให้กับงานธุรการ (ผู้รับผิดชอบเรื่องรถราชการ) ๒. ผู้ควบคุมงานยานพาหนะ ตรวจสอบหนังสือมอบหมายให้ไปราชการหรือแผนการออกปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ขอ ๓. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ๔. พนักงานขับรถปฏิบัติตามใบขอใช้รถยนต์ราชการ โดยยึดหลักดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๔.๑ ตรวจสอบเช็ครถยนต์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ๔.๒ ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง ๔.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ๔.๔ ไม่ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ 	การขอใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา	เพื่อให้จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่องการจัดทำโครงการ การเบิกค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๒. มีการตรวจสอบเอกสารการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ให้ถูกต้องตามระเบียบทุกครั้งก่อนทำขออนุมัติเบิกจ่าย 	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันควรมีได้โดยชอบตามกฎหมาย

